

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผลการวิจัย

1. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเซลล์กับค่าความเข้มข้นการดูดแสง

การที่พบว่าจำนวนเซลล์จากการนับ ($4.0 \times 10^7 - 3.0 \times 10^{10}$ เซลล์ต่อมิลลิลิตร) กับค่าความเข้มข้นของการดูดแสง (0.49 - 1.00 หน่วย OD 500) เป็นสัดส่วนโดยตรงตอกันนั้น อาจเป็นเพราะ แบคทีเรียในระยะเริ่มแบ่งตัวยังมีได้ขับเมือก แต่พอล่วงเลยวันที่ 8 ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์เริ่มเข้าสู่ระยะเซลล์คงตัว (Stationary phase) ซึ่งเป็นช่วงที่เซลล์เริ่มมีปริมาณคงที่หรือเริ่มลดลงนั้นความเข้มข้นของการดูดแสงกลับเพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงนี้เซลล์มีการขับเมือกออกมาบ้างซึ่งเข้ามารบกวนการดูดแสง และเมื่อน้ำเซลล์ในช่วงนี้มาทำให้เสียอาจพบว่าค่าความเข้มข้นของการดูดแสงจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเซลล์ในช่วงนี้มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีก ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วเป็นช่วงที่เซลล์ไม่มีการเจริญเติบโตเลย ดังนั้นในการทดลองต่อไปจึงใช้ค่าความเข้มข้นการดูดแสงในช่วง 8 วันแรกซึ่งมีค่าประมาณ 1.00 หน่วย OD 500 เป็นมาตรฐานในการศึกษาการเจริญเติบโตของไรโซเปียมต่อไป

2. ลักษณะการเจริญเติบโตของไรโซเปียม จาโปนิคัม 122 เมื่อใช้สารต่าง ๆ เป็นต้นต่อคาร์บอน

การที่พบว่าไรโซเปียม จาโปนิคัม 122 นี้สามารถใช้น้ำตาลแมนนิทอล กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสเป็นสารต้นต่อคาร์บอนได้ในอาหารสูตรปรับต่ำ แสดงว่าโครโมโซมของมันประกอบด้วยยีนซึ่งสามารถถอดรหัสได้เป็นเอ็นไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์เมตาบอไลต์และสิ่งจำเป็นทุกอย่างได้เอง และการที่มันเจริญในอาหารสูตรปรับต่ำได้ดีกว่าในอาหารสูตรอุดมมัน เปรียบเทียบค่าเพิ่มตัวเป็นสองเท่าในน้ำตาลเหล่านั้น คือในอาหารสูตรปรับต่ำ แมนนิทอล กลูโคส ฟรุคโตส และซูโครสมีค่าเท่ากับ 12, 16, 17, และ 14 ชั่วโมงตามลำดับ ส่วนในอาหารสูตรอุดมมันมีค่าเท่ากับ 24, 28, 16 และ 28 ชั่วโมงตามลำดับ) อาจเป็นเพราะว่า ในอาหารเลี้ยงเชื้ออุดมมีโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งอาจ

ไปหน่วยงเหี่ยวการเจริญเติบโตของไรโซเฟียม (Upchurch, R.G., and Elkan, G.H. 1977) และผลสกัดจากยีสต์อาจทำให้เกิดการผิดปกติ (distortion) ของเซลล์ (Skinner, F.A.; Roughley, R.J.,; and Chandler, M.R. 1977) ซึ่งการที่ซัคซิเนตเป็นสารต้นต่อคาร์บอนที่ทำให้การเจริญเติบโตได้มีน้อยมากในอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งสองอาจมีสาเหตุเนื่องจากซัคซิเนตที่มีความเข้มข้นสูง (40 มิลลิโมลาร์ หรือประมาณ 10 กรัมต่อลิตร) ทำให้เกิดการเกาะกลุ่มของเซลล์ซึ่งสามารถต้านทานการเจริญเติบโตของเซลล์เกาะกลุ่มนี้จะต่างจากการเกาะกลุ่มแบบ 'classical star' ที่พบในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวทั่ว ๆ ไป โดยเกิดจากสาเหตุใดยังไม่ทราบ (Wilcockson, J., and Werner, D. 1978)

3. สภาวะที่เหมาะสมของการรีดิวซ์อะเซทิลีนของไรโซเฟียม จากโพนิกัม 122 ในสภาพจุลินทรีย์อิสระ

3.1 ผลของการปรับบรรยากาศออกซิเจน

ดังได้กล่าวไว้แล้วว่าออกซิเจนสามารถยับยั้งการทำงานของเอ็นไซม์ไนโตรซีนเลสส์ และการยับยั้งนี้เป็นแบบไม่หวนกลับ (uncompetitive inhibition) นั้นย่อมแสดงการทำงานของเอ็นไซม์จะถูกทำลายอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถหวนกลับมาทำงานได้อีก ถึงแม้จะขจัดออกซิเจนออกแล้วก็ตาม (Zumft, W.G., and Mortenson, L.E. 1975, Sprent, J.I. 1979) สำหรับไรโซเฟียม จากโพนิกัม 122 ซึ่งเป็น semiaerophilic bacteria ซึ่งจะเจริญเติบโตได้เมื่อมีออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งด้วย ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า การปรับบรรยากาศของออกซิเจนทุกวัน (0.76 มิลลิเมตรปรอท) เป็นค่าพอเหมาะที่ไรโซเฟียมสามารถเจริญเติบโตและถอดรหัสของเอ็นไซม์ไนโตรซีนเลสส์ได้พร้อม ๆ กัน (Vincent, J.M. 1977, Keister, D.L., and Evans, W.R. 1976) ส่วนความดันบรรยากาศที่มากไปกว่านี้ (1.2 และ 1.6 มิลลิเมตรปรอท) แม้ว่าจะไม่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมันแต่ก็ให้ผลกระทบต่อการควบคุมการถอดรหัสของเอ็นไซม์ตัวนี้มาก (พบค่าแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนที่ 1.2 มิลลิเมตรปรอท เท่ากับ 36 นาโนโมลต่อขวดทดลอง และ 1.6 มิลลิเมตรปรอทเท่ากับ 22 นาโนโมลต่อขวดทดลอง)

ตรงกันข้ามถ้ามิได้ปรับบรรยากาศอีกเลยในการบ่มตัวของไรโซเปียมในวันถัด ๆ มานั้น ทำให้ค่าแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนสูงที่สุดปรากฏที่ความดัน 1.6 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าออกซิเจนที่ไล่ลงไปเพื่อปรับบรรยากาศครั้งแรกนั้นคงถูกใช้ไปเรื่อย ๆ จนถึงความดันที่เหมาะสมสิ่งทำให้เกิดการถอดรหัสของ เอ็นไซม์ไนโตรซิเนสได้ สำหรับกรณีที่ปรับบรรยากาศให้คงที่ โดยใช้อาร์กอนเข้าแทนบรรยากาศที่นำออกไปวิเคราะห์ปริมาณนั้นพบว่า แอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนค่อนข้างต่ำ เรื่องนี้อาจอธิบายได้เป็นสองกรณีคือ หนึ่ง มีออกซิเจนแปดเปื้อนในอาร์กอน หรือสอง เพราะสัดส่วนบรรยากาศภายในขวดนั้นไม่เหมาะสมที่จะทำให้เอ็นไซม์ไนโตรซิเนสทำงานได้

3.2 ผลของแหล่งต้นตอไนโตรเจน

การที่พบว่าปริมาณของแอมโมเนียมที่เพิ่มขึ้นมีผลกระทบบ้างทำให้แอกติวิตีของเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสลดลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่พบในแบคทีเรียอิสระทั่วไป (Parejko, R.A., and Wilson, P.W. 1970, Pankhurst, C.E. and Craig, A.S., 1978) แต่ที่น่าสนใจในกรณีของไรโซเปียม จากโพนิตัม 122 ก็คือ การถอดรหัสเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสของมันเกิดขึ้นได้ต้องมีสารต้นตอไนโตรเจนอยู่ในสารอาหารด้วย ในแบคทีเรียอิสระทั่วไปจะถอดรหัสเป็นเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสได้แม้ปราศจากสารต้นตอไนโตรเจนอย่างสิ้นเชิง โดยทั่วไป สารประกอบไนโตรเจนที่เสริมลงในอาหารจะมีอิทธิพลต่อการควบคุมการถอดรหัสของเอ็นไซม์ตัวนี้ต่างกัน ดังจะเห็นได้ว่าไรโซเปียม จากโพนิตัม 122 นี้ใช้กลูตาเมทเป็นสารต้นตอไนโตรเจน จะให้ค่าแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนสูงกว่า เมื่อใช้แอมโมเนียมเป็นสารต้นตอไนโตรเจน (ใช้กลูตาเมทให้ค่า 35 นาโนโมลต่อขวดทดลอง ส่วนแอมโมเนียมให้ค่า 7 นาโนโมลต่อขวดทดลอง) ปรากฏการณ์นี้ตรงกันข้ามกับที่พบในไรโซเปียม จากโพนิตัม 61 เอ 76 ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนในสภาพอิสระได้ดีที่สุดเมื่อใช้แอมโมเนียมเป็นต้นตอไนโตรเจน (Kurz, W.G.W., and LaRue, T.A. 1975)

3.3 ผลของอุณหภูมิ

ที่ 25 °C พบว่าเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่จะชักนำการตรึงไนโตรเจนได้ ถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้ แอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนจะลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับการถูกกระทบกับอุณหภูมิในแบคทีเรียทั่วไป (Pankhurst, C.E., and Craig, A.S., 1978)

และที่พบว่าไรโซเปียมจะเจริญได้ดีในช่วง 25 - 32 °ซ นั้นก็นับเป็นลักษณะการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับที่พบในไรโซเปียม กลุ่มเจริญเติบโตข้าสายพันธุ์อื่น ๆ

3.4 ผลของพีเอช

โดยทั่วไปแล้วการเจริญเติบโตของไรโซเปียมส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงพีเอช 5.5 - 7.5 (Vincent, J.M. 1977) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ได้คือพีเอช 6.8 การที่ไรโซเปียม จาโพนิคัม 122 สามารถเจริญเติบโตดีพอสมควรในพีเอช 10 นี้ อาจอธิบายได้ว่า ในสภาพที่เซลล์เจริญเติบโตในภาวะปกติผลิตผลที่ไรโซเปียม จาโพนิคัมขับออกสู่สิ่งแวดล้อมคือ ไฮดรอกไซด์ไอออนอินโดลอะซิติกแอซิด (indole acetic acid) จำนวนเล็กน้อย และเมื่อกิ่งเป็นสารพวกกลูแคนเมื่อพิจารณาแล้วตัวการที่ผิดปกติในการเปลี่ยนแปลงของพีเอชคือ ไฮดรอกไซด์ไอออน การที่มันสามารถเจริญดีพอสมควรในพีเอช 10 นี้ก็แสดงว่ามันเคยชินกับสภาพแวดล้อมนี้ซึ่งอาจจะเจริญเติบโตได้ ในทางกลับกันในพีเอชที่เป็นกรดเช่นพีเอช 4 ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ เนื่องจากไรโซเปียมไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับพีเอชนี้ได้นั่นเอง สำหรับการรีดิวซ์อะเซทิลีนนั้น กิบสันและคณะ (Gibson et al. 1976) พบว่าการเปลี่ยนแปลงของพีเอชในช่วงที่มีการเจริญเติบโตสูงสุดจะมีผลทำให้แอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนมีค่าลดลง ซึ่งผลการทดลองที่ได้มีสอดคล้องกันคือที่พีเอช 6.8 มีการเจริญเติบโตสูงสุดจึงควรมีแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนสูงสุดด้วย

3.5 ผลของแหล่งต้นต่อคาร์บอน

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าสารต้นต่อคาร์บอนแต่ชนิดที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำเอ็นไซม์ไนโตรจีเนสได้ไม่เท่ากันในแต่ละชนิดของไรโซเปียม แต่สามารถทำให้เจริญเติบโตได้ (Pagan et al. 1975, Kurz, W.G.W., and LaRue, T.A. 1975) การที่พบว่าแมนนิทอลหรือแมนนิทอลกับกลูโคสเน้นมีแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนสูงสุดนั้นอาจเป็นเพราะแมนนิทอลนี้สามารถเหนี่ยวนำให้มีการถอดรหัสของเอ็นไซม์ไนโตรจีเนส และถ้ามีกลูโคสอยู่ด้วยอาจทำให้การเหนี่ยวนำมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แต่กลไกที่แท้จริงนั้นยังไม่ผู้ใดทราบ ซึ่งเหตุการณ์นี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของไรโซเปียมในที่มีสารต้นต่อคาร์บอนชนิดต่าง ๆ จากผลการทดลองนี้พบว่าไรโซเปียมเจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสารต้นต่อคาร์บอน แสดงว่าพลังงานย่อมมีเพียงพอในการป้อน

ปฏิกิริยาการตรึงไนโตรเจน แต่การที่พบว่าแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนมีค่าต่างกันนั้นย่อมแสดงว่ามีอัตราค่าที่อยู่ที่เอ็นไซม์ไนโตรจีเนส สำหรับกลีเซอรอลนั้นพบว่า เจริญได้น้อยกว่าสารต้นต่อคาร์บอนอื่น ๆ อาจเป็นเพราะเอ็นไซม์ที่ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่รีดิวซ์เอ็นทีเนอร์ดูโตรอพอท์ย่อนประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตช้าลง

จะเห็นได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมในการรีดิวซ์อะเซทิลีนของไรโซเปียมต่างสายพันธุ์กัน จะมีความแตกต่างกัน

4. การเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลือง เมื่อปลูกและมิได้ปลูกด้วยไรโซเปียม จา โปดิคัม 122

4.1 ลักษณะการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 ในห้องทดลอง

รูปแบบการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 ที่พบนี้สอดคล้องกับการทดลองในภาคสนามที่รายงานไว้โดยอำนวยการ มานิตย์ (2520) โดยทั่วไปถั่วเหลืองอาจถูกโรคราสนิม (soybean rust) หรือราน้ำค้าง (downey mildew) บุกรุกได้ แต่จะเห็นได้ว่าตลอดเวลา 12 สัปดาห์ของการปลูกนั้นไม่พบว่ามีโรคแทรกเลย น่าจะสนับสนุนการรายงานของกรมวิชาการเกษตรที่ว่าถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 นี้เป็นพันธุ์ที่ดีเหมาะสมสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชน คุณสมบัติที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือถั่วพันธุ์นี้มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง และสามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด

แม้จะพบว่า การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่ปลูกและมิได้ปลูกเชื่อเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ขนาดของต้นก็ดี ลักษณะของฝักก็ดี จากต้นที่ปลูกเชื่อจะสมบูรณ์กว่าต้นไม่ปลูกเชื่อ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจาก ถั่วเหลืองที่ปลูกเชื่อนี้มีการตรึงไนโตรเจนอยู่ที่รากช่วยส่งแอมโมเนียมาให้กับพืชเพราะในภาวะที่ทดล่อนั้นปลอดจากสารต้นต่อไนโตรเจนนั่นเอง

4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง กับการเจริญเติบโตของต้นถั่วที่ปลูกและมิได้ปลูกเชื่อไรโซเปียม

ในการปลูกต้นถั่วในภาวะที่ควบคุมเมื่อปลูกและไม่ปลูกเชื่อนั้น ในระยะเวลาปลูก 2 สัปดาห์ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างต้นที่ปลูกและไม่ปลูกเชื่อ ที่เป็นดังนี้อาจอนุมานได้ว่า ระยะเวลานี้เป็นระยะที่ต้นถั่วเจริญเติบโตโดยอาศัยสารต้นต่อไนโตรเจนที่มีอยู่ในเมล็ดถั่ว



รวมทั้งอาจหมายความว่า เป็นระยะที่โรโซเปียมปรับตัว เองจากแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียดักทีโต้ ครั้น
เมื่ออย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ความแตกต่างของทั้งน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของต้นระหว่างต้นที่คลุกและไม่คลุก
ไม่คลุกเชื้อเริ่มเห็นเด่นชัดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็น่าจะหมายความว่าแบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับรากถั่ว
นั้นได้ให้ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองแล้ว จากระยะนี้ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 8 นั้นอัตรา
ความแตกต่างของน้ำหนักสดหรือน้ำหนักแห้งระหว่างต้นที่คลุกและไม่คลุกเชื้อยังคงสม่ำเสมอตลอด
ก็อาจหมายความว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างต้นถั่วกับแบคทีเรียที่อยู่ในสภาพสมดุลย์ เลยช่วงเวลานี้
ไปแล้วอัตราความแตกต่างของน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งระหว่างแบคทีเรียดักทีโต้กับรากต้นถั่วอาจเสีย
สมดุลย์ไป เพราะในช่วงนี้ วัฏจักรของต้นถั่วเริ่มเข้าสู่ระยะต้นแก่ การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักสดหรือ
น้ำหนักแห้งของต้น จึงอาจมีผลกระทบมาจากปัจจัยหลาย ๆ รูปแบบ

นำส่ง เกตว่าข้อเปรียบเทียบดังกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ถ้าหากเปรียบเทียบ
น้ำหนักสดหรือน้ำหนักแห้งของรากจากต้นที่คลุกและไม่คลุกเชื้อแทน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าผลกระทบ
จากแบคทีเรียดักทีโต้ต้นถั่ว นั้นน่าจะสม่ำเสมอทั่วทั้งต้น

4.3 สภาวะที่เหมาะสมของการรีดิวซ์อะเซทีลีนจากรากถั่ว

การที่พบว่าอะเซทีลีน 10 เปอร์เซ็นต์เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่จะทำให้แอกติวิตี
การรีดิวซ์อะเซทีลีนที่พบในรากปมถั่วเหลืองพันธุ์ สล. 4 สูงที่สุดนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่พบในถั่วเหลือง
ทั่ว ๆ ไป และที่พบว่าปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสมคือ 20 เปอร์เซ็นต์มากหรือน้อยกว่านี้จะทำให้
แอกติวิตีต่ำเพราะการรีดิวซ์อะเซทีลีนลดต่ำลง เนื่องจากออกซิเจนที่มากเกินไปสามารถทำลายเอ็นไซม์
ไนโตรซิเนสได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำที่รายงานจากโคล์, ฮีแวนส์, คริสเวลล์และคณะ (Koch, B.,
and Evans, H.J. 1966, Criswell et al. 1976) เมื่อทดลองแยกปมจากรากของถั่วเหลือง
พบว่าอัตราการผลิตอะเซทีลีนต่ำกว่ารากทั้งหมดที่มีปมอยู่ตลอดเวลาการบ่ม ทั้งนี้อาจเนื่องจากการ
การขาดสารอาหารที่จะได้รับจากการสังเคราะห์แสงหรือเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสของปมสัมพันธ์กับกาช
ออกซิเจนเกิดการเสื่อมคุณภาพ ซึ่งได้ผลเช่นเดียวกับรายงานของฮาร์ดีและคณะและเบอร์เกอร์
(Hardy et al. 1968, Bergersen, F.J. 1970) อัตราการผลิตไนโตรเจนของรากที่มีปม
อยู่และปมอย่างเดี่ยวของรากถั่วเหลืองพันธุ์ สล. 4 นี้จะเป็นเส้นตรงตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง

แต่โคลส ฮีแวนส์ (Koch, B. and Evans, H.J. 1968) รายงานว่าถั่วเหลืองพันธุ์ชิพว่า (Chipewa) จะให้ค่าเป็นเส้นตรงในระยะเวลา 1 ชั่วโมง และสโลเจอร์ (Sloger, C. 1969) รายงานว่าถั่วเหลืองอิมพรวเพิลแคน (Improve Pelican) จะให้ค่าเป็นเส้นตรงภายใน 4 ชั่วโมงทั้งนี้โดยมีสภาวะต่าง ๆ เช่นการเก็บปม การปลูก ระยะเวลาในการปลูกรวมทั้งวิธีการ วัตถุประสงค์วิธีอะเซทีลีนคล้ายคลึงกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงว่าถั่วเหลืองแต่ละสายพันธุ์มีระยะเวลา ในการทำงานของเอ็นไซม์ไนโตรจีเนสไม่เท่ากัน ในการทดลองนี้จึงตัดแปลงวิธีของฮาร์ดี้ และคณะ (Hardy et al. 1968) โดยเลือกใช้ตัวอย่างของรากพืชทั้งหมดที่ฝังติดอยู่มานหาแอกติวิตีการ ไรดิออกซีอะเซทีลีนโดยปล่อยออกซิเจน 20 เปอร์เซ็นต์ในบรรยากาศของภาชนะที่ใช้อินคิวเบท เพราะให้ ค่าการตรึงไนโตรเจนสูงที่สุด

4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสด จำนวนปม น้ำหนักปม กับการไรดิออกซีอะเซทีลีน

จากผลการทดลองพบว่าน้ำหนักสด จำนวนปม น้ำหนักปมจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับ แอกติวิตีจำเพาะการไรดิออกซีอะเซทีลีนในช่วง 6 สัปดาห์แรกที่ศึกษา ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็สอดคล้อง กับรายงานจากต้นถั่วอัลฟัลฟา (Duhigg, P.; Melton, B.; and Baltensperger, A. 1978) การที่พบเช่นนี้อาจหมายความว่าแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากถั่วได้ตรึงไนโตรเจนแล้วส่ง อนุมูลแอมโมเนียมาให้กับต้นถั่วเพื่อใช้เจริญเติบโต ขณะเดียวกันถั่วก็ส่งสารต้นตอคาร์บอนให้แบคที- รียอดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างจำนวนปมให้มากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจได้รับการสนับสนุน จากปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทรายซึ่งพบว่าจะมีค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่มีการตรึงไนโตรเจน สูง เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้จะกลับกันในต้นถั่วที่ไม่คลุมเชื้อ แสดงว่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่ ต้นถั่วไม่ได้คลุมเชื้อได้รับนั้นมาจากทรายซึ่งมีอยู่ในปริมาณจำกัด แต่ในช่วง 6 สัปดาห์หลังพบว่า น้ำหนักสด จำนวนปม และน้ำหนักปมไม่มีความสัมพันธ์ กับแอกติวิตีจำเพาะการไรดิออกซีอะเซทีลีน กล่าวคือในขณะที่น้ำหนักสดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงสัปดาห์ที่ 11 และลดลงในสัปดาห์ที่ 12 เช่นเดียว กับจำนวนปมและน้ำหนักปมจะเพิ่มขึ้นถึงสัปดาห์ที่ 7 และจะลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ 8 - 12 แต่แอกติวิตีจำเพาะการไรดิออกซีอะเซทีลีนจะลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่สัปดาห์ที่ 6 เป็นต้นไป ขณะ เดียวกันปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทรายก็ลดลงด้วย นี่ย่อมแสดงว่าการเจริญเติบโตในช่วงนี้เกิด จากการตรึงไนโตรเจนรวมกับการนำปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทรายไปใช้ การที่แอกติวิตีจำเพาะ

การรีดิวซ์อะเซทิลีนลดลงอย่างรวดเร็วนั้น อาจจะมีสาเหตุเนื่องจากต้นถั่วในระยะนี้เป็นระยะที่มีการออกดอกและติดฝัก จึงเป็นช่วงที่ปริมาณโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่เก็บสะสมไว้ในใบ (Allen, O.N. 1973) ได้ส่งไปยังส่วนที่เป็นดอกและฝักทำให้ส่วนที่ถูกส่งไปยังปมรากลดลง (Lawn, R.J., and Burns, W.A. 1974) ฮาร์ดี้, ฮาเวลกา และโฮลสตัน (Hardy, R.W.F.; Havelka, V.D.; and Holsten, R.D. 1972) พบว่าปริมาณของคาร์โบไฮเดรตเป็นปัจจัยกำหนดประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจน กล่าวคือปริมาณการตรึงไนโตรเจนจะลดลงเมื่อปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดลง นอกจากนี้แพท (Pate, J.S. 1958) พบว่าการตรึงไนโตรเจนจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อตัดเอาส่วนของตาดอกและฝักทิ้งไป จะเห็นได้ว่าลักษณะที่สนับสนุนเหตุการณ์เหล่านี้คือการเจริญของต้นถั่ว พบว่าถั่วจะเริ่มติดปมในสัปดาห์ที่ 6 และใบถั่วจะเริ่มเหลืองในสัปดาห์ที่ 7 ซึ่งแสดงว่าการสังเคราะห์แสงในช่วงนี้จะมีน้อยลง อย่างไรก็ตามสเปรนท์ (Sprent, J.I. 1979) พบว่าสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การตรึงไนโตรเจนลดลงคือความแก่ของปม (nodule senescence) ซึ่งเกิดจากสาเหตุใดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สาเหตุหนึ่งที่น่าจะทำให้เกิดความแก่ของปมคือปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินที่เพิ่มสูงขึ้น และยังพบว่าปมเป็นตัวกักการสร้างปมด้วย (Chen, P.C. and Philips, D.A. 1977) ดังนั้นเมื่อพิจารณาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทราย พบว่าในสัปดาห์ที่ 6 จะมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทรายสูงมาก ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในทรายจำนวนนี้ได้เร่งความแก่ของปมแล้ว จึงเป็นเหตุให้การตรึงไนโตรเจนลดลง

5. การเคลื่อนที่ฟอสฟอรัสจากเอลเคอริเคีย โคลิ เข้าไรโซโซเปียม ลาโปนิคัม 122 โดยวิธีคอนจูเกชัน

เคลบเชียลลา นิวโอมินี เป็นแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนได้เมื่อปราศจากกาซออกซิเจน และเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีสารต้นตอไนโตรเจนจำกัด ค่าแอกติวิตีค่าเพาะการรีดิวซ์อะเซทิลีนที่วัดได้สูงสุดเมื่อเลี้ยงในสภาพปลดปล่อยการกวดรหัลของเอ็นไซม์ไนโตรซิเนส และไม่เสริมด้วยต้นตอไนโตรเจนมีค่าประมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ไมโครโมลต่อมิลลิกรัมโปรตีนต่อชั่วโมง (Dixon, R.A., and Postgate, J.R. 1971) เมื่อติกลันและโพลเกท (Dixon, R.A., and Postgate, J.R. 1972) ได้ตัดยีนเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสเข้าไปต่อกับฟอสฟอรัสอาร์พี 4

(P plasmid RP4) แล้วเคลื่อนเข้าไปสู่เซลล์เคอริเคีย โคโล เค 12 เลขที่ 5466 แล้วให้ชื่อพลาสมิดใหม่นี้ว่าพีอาร์ดี 1 จากผลการทดลองพบว่าค่าแอกติวิตีจำเพาะการรีดิวซ์อะเซทิลีนจะลดลงมาเล็กน้อยคือประมาณ 0.85 ไมโครโมลต่อมิลลิกรัมโปรตีนต่อชั่วโมงซึ่งพบในการทดลองนี้

เนื่องจากค่าแอกติวิตีจำเพาะการรีดิวซ์อะเซทิลีนของเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสส์ที่ได้จากเซลล์เคอริเคีย โคโล เค 12 นี้มีค่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับค่าที่ได้รับจากไรโซเปียม จาโปดิคัม 122 (33 นาโนโมลต่อมิลลิกรัมโปรตีนต่อวัน) ด้วยเหตุนี้จึงน่าสนใจที่จะลองเคลื่อนพีอาร์ดี 1 ซึ่งมียีนที่ถอดรหัสเป็นเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสส์เนสส์ต่อยูไปด้วยไปให้ไรโซเปียม จาโปดิคัม 122 ทั้งนี้เพราะเซลล์เคอริเคีย โคโล เค 12 เลขที่ 5466 (พีอาร์ดี 1) และไรโซเปียม จาโปดิคัม 122 ต่างก็เป็นแบคทีเรียกรัมลบ รวมทั้งพลาสมิดพีอาร์ดี 1 มีขอบเขตของเฮลเจ้าเรือนกว้าง (wide host range).

คอนจูแกนท์ที่ได้ซึ่งเลือกจากอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรปรับต่ำ (สูตรอาหารที่ 3.3) ที่เสริมด้วยคานามัยซิน แอมพิซิลลิน และเตตราไซคลินน่าจะเป็นกรณีนี้ว่าเป็นเซลล์ที่มีพลาสมิดเคลื่อนเข้ามาอยู่ด้วย และนอกจากสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะที่พบกันในไรโซเปียม จาโปดิคัม 122 แล้วการแบ่งสัดส่วนอาหารสูตรปรับต่ำยังยากกว่าโวลด์โทพัสอีกด้วยซึ่งก็น่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนอีกด้วยว่าเกิดความแตกต่างของการใช้พลังงานระหว่างคอนจูแกนท์กับโวลด์โทพัสอย่างแน่นอนจากการที่คอนจูแกนท์สามารถต้านยาทั้งสามซึ่งเป็นพิษโวกซ์ที่ปรากฏในไรโซเปียมนั้น คอนจูแกนท์ย่อมสูญเสียพลังงานเพื่อรักษาพลาสมิดรวมทั้งการถอดและแปลรหัสของยีนบางส่วนของพลาสมิดอีกด้วย เหตุการณ์นี้ก็สอดคล้องกับลักษณะของพลาสมิดที่พบในแบคทีเรียทั่วไป

เมื่อเปรียบเทียบแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนของคอนจูแกนท์ที่แยกได้กับค่าที่พบจากโวลด์โทพัสในสภาพลิวทริยอัสที่เหมาะสม (ตามที่รายงานจากบทที่ 3 ข้อ 3) ผลปรากฏว่าค่าเหล่านั้นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ น่าจะหมายความว่าพลาสมิดพีอาร์ดี 1 ที่เคลื่อนเข้าไปนั้นแม้ว่าจะยังคงรักษาสภาพของพลาสมิดอยู่ได้ แต่ก็คงมิได้ถอดรหัสของยีนส่วนที่เป็นเอ็นไซม์ไนโตรซิเนสส์เนสส์ออกมา เหตุการณ์นี้ปรากฏเช่นเดียวกับที่พบในไรโซเปียม เมลิโลโตซึ่งเป็นไรโซเปียมสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็ว (Dixon, R.A.; Cannon, F.C.; and Kondorosi, A. 1976)

เนื่องจากสภาพการปลดปล่อยการถอดรหัสของ เอ็นไซม์ไนโตรเจนซีเนสในไรโซเซียม จา โปนิคัม 122 นั้นต้องการปริมาณออกซิเจนค่อนข้างต่ำจึงเป็นไปได้ว่าการจำกัดปริมาณของ ออกซิเจนเท่ากับเป็นขีดจำกัดการสร้างพลังงานต่อหน่วยเวลาด้วย ด้วยเหตุนี้จึงน่าจะตั้งสมมติฐาน ว่าในสภาพที่คอนจูแกนที่นี้อยู่ร่วมกับรากถั่วหรือเมื่อเป็นแบคทีเรียอดนั้น อาจมีโอกาสดึงพลังงานสูง กว่าในสภาพที่เป็นแบคทีเรียอิสระ และในสภาวะเช่นนั้นอาจเอื้ออำนวยต่อการปลดปล่อยการถอดรหัส ของ เอ็นไซม์ไนโตรเจนซีเนสจากพลาสติดพีอาร์ที 1 ได้ ด้วยเหตุนี้จึงได้ใช้คอนจูแกนที่แยกได้เป็นตัว ทดสอบการสร้างปมกับต้นถั่ว เหลืองพันธุ์ ลจ. 4

จากการใช้สภาวะที่ได้ศึกษามาแล้ว (รายงานไว้ในบทที่ 3 ข้อ 4) มาปรับใช้ ผลการ ทดลองพบว่า สปีด้าที่ 4 ซึ่งเป็นสปีด้าที่คุณสมบัติต่าง ๆ (เช่น น้ำหนักสด น้ำหนักแห้งของต้น และราก จำนวนปม น้ำหนักปม ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด และปริมาณโปรตีนทั้งหมด) ของถั่วที่ ปลูกเชื้อจะต่างจากที่ไม่ปลูกเชื้อแบบมีนัยสำคัญ เหตุการณ์เหล่านี้ก็พบซ้ำอีกเมื่อทดลองกับคอนจูแกนที่ ทั้ง 10 ตัว แต่เมื่อนำค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่สังเกตได้จากโวลต์โทพม่าเปรียบเทียบกับค่าที่สังเกตได้ จากคอนจูแกนที่แล้ว พบว่าค่าส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน (เช่น น้ำหนักสด จำนวนปม) ยกเว้นค่าแอก- ดิริตีจำเพาะการรีดิวซ์อะเซทิลีนของคอนจูแกนทั้งตัวมีค่าสูงกว่าโวลต์โทพม่าเล็กน้อย (ผลเปรียบ เทียบภาวะเดียวกัน) แต่ความแตกต่างกลับเห็นได้ชัดเจนในสปีด้าที่ 5 กล่าวคือแอกติวิตีจำเพาะ การรีดิวซ์อะเซทิลีนของคอนจูแกนที่จะสูงกว่าโวลต์โทพม่า เหตุที่เป็นดังนี้อาจเป็นเพราะว่าในสปีด้า ที่ 5 แบคทีเรียได้รับต้นตอพลังงานหรือสารประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเจริญเติบโตมากกว่า สปีด้าที่ 4 (สังเกตจากต้นถั่วจะสมบูรณ์ที่สุดในสปีด้าที่ 5) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง ของน้ำหนักสดระหว่างต้นที่ปลูกด้วยโวลต์โทพม่าและคอนจูแกนที่แล้ว ไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ ทางสถิติแต่อย่างไร อาจประเมินเหตุการณ์ที่ได้นี้เป็นสองกรณีคือ กรณีแรก การตรึงไนโตรเจนที่ เพิ่มขึ้นในแบคทีเรียอด ไม่ให้ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตของต้นถั่ว ปรากฏการณ์ ดังกล่าวนี้พบว่าเป็นจริงเมื่อเคลื่อนที่พลาสติดชนิดเดียวกันลงในเอนเทอโรแบคทีเรีย โคลลี (*Enterobacter cloacae*) ซึ่งแยกได้จากรากหญ้าเฟล็กกา เฮเทอโรพิลลา (*Festuca heterophylla*) (Kleeberger, A., and Klingmiller, W. 1980) แต่อย่างไรก็ตาม ปริมาณส่วนเกินของการตรึงไนโตรเจนที่พบในแบคทีเรียอดนี้ ก็ยังนับว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อต้นถั่ว

โดยทางอ้อมด้วย เพราะว่าปริมาณแอมโมเนียมที่เพิ่มขึ้นนี้อาจกลายเป็นต้นตอไนโตรเจนที่สำคัญของต้นถั่วได้ภายหลังจากที่มีการเกิดความแก่ หรือเกิดการเสื่อมสลายตัวของปม ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ปริมาณไนโตรเจนในทรายควรจะพบสูงกว่าปริมาณไนโตรเจนในทรายจากขวดทดลองที่คลุกด้วย ไวลต์ไทท์ ส่วนความเป็นไปได้ในกรณีที่สองคือ การที่น้ำหนักสดของต้นถั่วที่พบในต้นที่คลุกด้วย ไวลต์ไทท์มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ติดต่อกันจากสัปดาห์ที่ 4 จนถึงสัปดาห์ที่ 11 นั้น อาจเป็นไปได้ว่า ในสัปดาห์ที่ 5 อิทธิพลจากแบคทีเรียต่อต้านการเจริญเติบโตของต้นถั่วยังไม่เต็มสมบูรณ์ ถ้าหากว่าการทดลองนี้ได้ทำการปลูกต้นถั่วจนครบวงจรแล้ว ผลกระทบของการตรึงไนโตรเจนที่พบในแบคทีเรียต่อต้าน อาจส่งไปถึงการเจริญเติบโตของต้นถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 4 ก็เป็นได้ สำหรับจำนวนปมนั้นพบว่า ส่วนใหญ่แล้วไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าประสิทธิภาพการสร้างปมมีเท่ากันทั้งใน ไวลต์ไทท์และคอนจูแกนท์ อย่างไรก็ตามโดเบอเรนเนอร์ (Dobereiner, J. 1966) ได้ศึกษาเรื่องนี้ในถั่วเหลืองพบว่าน้ำหนักปมจะเป็นตรรกะที่บ่งชี้ถึงปริมาณการตรึงไนโตรเจนทั้งหมดที่ได้จากปมรากได้ดีกว่าจำนวนปม ทั้งนี้เพราะพวกที่มีปมขนาดใหญ่และน้ำหนักมากจะตรึงไนโตรเจนได้มากกว่าพวกที่มีปมมากแต่น้ำหนักน้อย นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อแยกเชื้อคอนจูแกนท์ออกจากปมรากพบว่า สามารถเจริญเติบโตได้ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มียาปฏิชีวนะอยู่ด้วยทั้งในสัปดาห์ที่ 4 และ 5 แสดงว่านิพลาสมิตนี้มีความเสถียร (stable) พอสมควรเมื่ออยู่ในไรโซเปียม

สรุปผลการวิจัย

คุณสมบัติของไรโซเปียม จากโพนิกัม 122 มีดังนี้คือ

1. เจริญเติบโตได้ดีในอาหารสูตรปรับต่ำที่มีแมนนิทอลเป็นสารต้นตอคาร์บอน
2. การตรึงไนโตรเจนซึ่งทดสอบโดยวิธีการรีดิวซ์อะเซทิลีนจะให้ค่าสูงที่สุดในอาหารสูตรปรับต่ำที่มีแมนนิทอลกับกลูโคสเป็นสารต้นตอคาร์บอน กลูตาเมทเป็นต้นตอไนโตรเจน ความดันบรรยากาศของออกซิเจนถูกปรับให้คงที่เท่ากับ 0.76 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 28 °C พีเอช 6.8
3. สามารถให้ปมเมื่อคลุกกับถั่วเหลือง สจ. 4 โดยให้ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนปม น้ำหนักปม แอคติวิตีค่าเพาะการรีดิวซ์อะเซทิลีนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับน้ำหนักสด น้ำหนักแห้งของพืช

ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมิได้คลุมเชื้อ

4. เพิ่มคุณค่าทางอาหารของตัวในรูปของการเพิ่มปริมาณโปรตีน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด เมื่อเทียบกับต้นตัวที่มิได้คลุมเชื้อในสภาวะการปลูกแบบเดียวกัน

5. เพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดิน เพราะหลังจากต้นตัวเข้าสู่ระยะ senescence จะมีการสลายของปมและรากจึงปล่อยอนุมูลแอมโมเนียมลงสู่ดินเหมาะสำหรับเป็นพืชบำรุงดิน

เปรียบเทียบคุณสมบัติของไรโซเบียมที่มีอินทรังไนโตรเจนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชุดกับไวลด์ไทป์

1. การเพิ่มอินพอรติ 1 ซึ่งมีอินซึ่งถอดรหัสเป็นเอ็นไซม์ไนโตรสิเนสส์เข้าไปทำให้การเจริญเติบโตในอาหารสูตรปรับต่ำช้ากว่าไวลด์ไทป์

2. ค่าแอกติวิตีการรีดิวซ์อะเซทิลีนในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเหนี่ยวนำอินเมื่อแบคทีเรียเจริญแบบอิสระไม่ต่างจากค่าที่พบในไวลด์ไทป์

3. ค่าแอกติวิตีสำเพาะของการตรึงไนโตรเจน ทดสอบจากค่าการรีดิวซ์อะเซทิลีนในสภาวะที่เหมาะสม เมื่อแบคทีเรียอยู่ร่วมกับรากของต้นตัว ต่างจากของไวลด์ไทป์อย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ 5 ของการปลูก

4. อิทธิพลอื่น ๆ ของคอนจูแกนท์เมื่ออยู่ร่วมกับรากของต้นตัว เช่นการให้น้ำหนักแห้ง น้ำหนักสดหรือการสร้างจำนวนปมไม่ต่างจากไวลด์ไทป์

5. ความสามารถในการต้านยาปฏิชีวนะจะต่างกับไวลด์ไทป์ กล่าวคือสามารถต้านยา คานามัยซิน แอมพิซิลลิน และเตตราไซคลินได้พร้อมกัน 3 ตัว

6. พลาสมิดที่เพิ่มเข้าไปจะมี compatibility ต่างจากของไวลด์ไทป์ สังเกตได้จากการที่มันสามารถคงสภาพของพลาสมิด และสามารถแยกมันมาจากปมรากตัวเหลืองกลับคืนสู่สภาพอิสระโดยให้คุณสมบัติทุกอย่างกลับคืนรูปเดิม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้

1. เชื้อสายพันธุ์นี้เป็นเชื้อที่ใช้ในการเกษตรโดยตรง ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรึงไนโตรเจนในสภาพอิสระ จะเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็นมาตรฐานเพื่อทดสอบเชื้อสายพันธุ์นี้ในโอกาสข้างหน้า ถ้าต้องการปรับปรุงให้ได้เชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
2. สหสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักสด จำนวนปม หรือน้ำหนักปมกับค่าการตรึงไนโตรเจนที่พบในภาวะการสร้างปมที่ทดลองนี้ มีประโยชน์ที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของการตรึงไนโตรเจนของเชื้อตัวนี้เมื่ออยู่ร่วมกับรากถั่วในอนาคตข้างหน้า
3. จาก feasibility test นี้จะพบว่าแม้จะมีปมการตรึงไนโตรเจนซึ่งมีประสิทธิภาพในการให้แอมโมเนียมสูง ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในพืชได้
4. Drug markers จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเชื้อที่คลุกลงในถั่วเหลืองเป็นตัวเดิมหรือไม่เหมาะสำหรับทดสอบความอยู่รอดของแบคทีเรียที่ใช้ในการทดลองทางภาคสนาม